



กสทช.ถก 'ดีอีเอส'  
ล้อมคอกไอที  
> 21

# กสทช.ถก 'ดีอีเอส' ล้อมคอกไอที

เปรยหากต้องแก้กฎหมาย  
ก็ต้องทำเพื่อความจำเป็น

กรุงเทพธุรกิจ ● กสทช.ตั้งโต๊ะถกหา  
แนวทางกำกับดูแลไอทีที่ร่วมรัฐมนตรีดีอีเอส  
ระบุพร้อมคุยผ่านข้อเท็จจริงจากผู้ประกอบการ  
ทั้งทีวี-โทรคมนาคมหลังแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  
แพลตฟอร์มแล้ว เผยที่ผ่านมาไม่อยาก  
เข้าไปยุ่งเพราะอำนาจกสทช.ไปไม่ถึง แต่  
ต้องสร้างสมดุลทั้งกับเอกชนที่รับใบอนุญาต  
กสทช.กับคอนเทนต์ฟรีที่มวิงบนโครงข่าย  
จำเป็นต้องวางแผนหาจุดตรงกลางร่วมกัน

นางสาวพิรอร รามสูต กรรมการ  
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ  
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้าน  
กิจการโทรทัศน์ กล่าวว่า ในวันที่ (3 ม.ค.)  
นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
(ดีอีเอส) จะประชุมร่วมกับคณะกรรมการ  
(บอร์ด) กสทช. ในประเด็นเรื่องการแนวทางการ  
กำกับดูแลบริการโอเวอร์ เดอะทอป (โอทีที)  
ที่ให้บริการเนื้อหาเช่นภาพยนตร์รายการโทรทัศน์  
ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งไลน์ เฟซบุ๊ก  
เน็ตฟลิกซ์ ยูทูบ และแอปพลิเคชันสตรีมมิ่ง  
ที่ให้บริการอยู่ โดยขณะนี้ บอร์ดกสทช.  
แต่งตั้งคณะกรรมการแพลตฟอร์มดิจิทัล  
เพื่อการสื่อสารและจะนำข้อมูลที่ได้เจรจากับ  
ผู้ประกอบการมาเป็นข้อมูลประกอบการ



พิรอร รามสูต

เจรจาพูดคุยในวันดังกล่าว  
อย่างไรก็ดี ยอมรับว่า ที่ผ่านมา กสทช.  
ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับผู้ประกอบการ  
โทรทัศน์และผู้ประกอบการโทรคมนาคมที่  
ทำโอทีทีเกือบทุกเจ้า เพราะขอบเขตอำนาจ  
กฎหมายขึ้นอยู่กับกระทรวงดีอีเอส  
ทั้งหมด และ กสทช.ไม่ได้พยายามเข้าไป  
ยุ่งเกี่ยว แต่พยายามที่จะไม่เป็นการทำให้  
ผู้ประกอบการโทรทัศน์แบกรับมากเกินไป  
และโอทีทีที่ไม่ได้แบกรับอะไร ซึ่ง กสทช.  
จะหาจุดที่เป็นจุดตรงกลางร่วมกัน

“ในส่วนของโอทีทีจริงๆแล้วคืออำนาจ  
ของกระทรวงดีอีเอสที่สามารถใช้อำนาจ  
ตามพ.ร.บ.คอมพ์ฯได้ทันที แต่ในเรื่อง  
โอทีทีก็อย่างที่เห็นว่ามันคาบเกี่ยวกับกสทช.  
ด้วย เราไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบ  
ได้ ก็ต้องดูว่าต้องดำเนินการอย่างไร  
ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ถึงการแก้กฎหมาย

เพื่อให้เข้ากับบริบทของเทคโนโลยี”  
เธอ กล่าวถึงแผนงานในปี 2566 ที่จะ  
เร่งดำเนินการคือ การปรับปรุงร่างประกาศ  
เรื่องหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์  
(ฉบับที่ 2) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่  
ประชุม กสทช.ครั้งที่ 35/2565 เมื่อวันที่ 21  
ธันวาคม 2565และจะมีการเปิดรับฟังความ  
คิดเห็นในช่วงเดือนมกราคม 2566 และได้  
อยู่ในระหว่างการจัดทำร่างประกาศการนับ  
ระยะเวลาการโฆษณาและโฆษณาแฝง

นอกจากนี้ ยังต้องปรับร่างประกาศที่  
เกี่ยวข้องกับส่งเสริมและการพัฒนากิจการ  
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามมาตรา  
52 พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียง  
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ในกรณีนี้ที่  
คณะกรรมการเห็นว่ารายการใด เป็นประโยชน์  
ต่อสังคมหรือสมควรส่งเสริมให้มีการผลิต  
รายการ หรือผู้ประกอบการรายใดปฏิบัติตาม  
มาตรการในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ  
ของคนพิการและคนด้อยโอกาสตามมาตรา 36  
คณะกรรมการอาจพิจารณาให้การสนับสนุน  
ค่าใช้จ่ายจากกองทุนได้ตามหลักเกณฑ์ที่  
คณะกรรมการประกาศกำหนด

โดยเบื้องต้นได้กำหนดเกณฑ์สำหรับ  
สนับสนุนโดยให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก  
สำหรับรายการที่มีเนื้อหาใน 3 ลักษณะ ได้แก่  
1.รายการเพื่อเด็กและเยาวชน 2.รายการที่  
ส่งเสริมความหลากหลายในมิติต่างๆ และ  
3. รายการที่มีศักยภาพในการผลิตร่วมกับ

ผู้มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ซึ่งคาดว่า  
ร่างประกาศฯ น่าจะร่างเสร็จในไตรมาสแรก  
และเปิดสำหรับประชาพิจารณ์ได้ใน  
ไตรมาสที่ 2 และในช่วงกลางปีจะเปิด  
ให้มีการสมัครขอรับทุนสนับสนุนได้

2.การวางระบบ Social Scoring,  
การ monitor ทางเทคโนโลยี Social  
Credit การตรวจสอบและส่งเสริมเนื้อหา  
รายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ  
เผื่อระวังสิ่งผิดกฎหมายจากการออกอากาศ  
ในกิจการโทรทัศน์ (Media Alert) มีการ  
ทำ Quality Rating ประเมินเนื้อหาใน  
กิจการโทรทัศน์ด้วยเกณฑ์ทางคุณภาพ  
(ที่ไม่ใช่เกณฑ์ทางปริมาณผู้ชม) มีทั้งการ  
ใช้ monitoring ตรวจสอบ เผื่อระวังเนื้อหา  
ตามประเด็นทางสังคมทุกไตรมาส  
โดยคณะวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ

สุดท้ายจะเป็นการพัฒนาปัญญา  
ประดิษฐ์ (เอไอ) ในลักษณะ machine  
Learning เพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหา  
ในมิติที่เป็นความเสี่ยงเช่น ความรุนแรง  
เรื่องทางเพศ ภาษาที่ไม่เหมาะสม  
และความเสี่ยงทางสังคมอื่นๆ เช่น  
การสร้างเกลียดชังการข่มเหงรังแก  
(bully) การกีดกันกลุ่มทางสังคมต่างๆ  
 เป็นต้น ทั้งนี้ คาดว่าระบบการประเมิน  
จะมีความพร้อมภายในสิ้นปี ซึ่งจะมีการ  
ให้รางวัลเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับ  
ผู้ประกอบการ

# พลอมนโยบายรัฐแชมป์เฟกนิวส์ เม็ดมะละกอลูกมะเรียงมาบอย-แชร์ซ่า

## พลอมนโยบายรัฐแชมป์เฟกนิวส์เม็ดมะละกอลูกมะเรียงมาบอย-แชร์ซ่า

ผู้จัดการรายวัน360 - ดีอีเอสเปิดสถิติ "เฟกนิวส์" ปี 65 มีข่าวให้คัดกรองสูงถึง 517 ล้านข้อความ เหลือตรวจสอบ 14,859 เรื่อง พบพลอมนโยบายรัฐมากที่สุด ตามด้วยสุขภาพ เศรษฐกิจ กัญชามีบัติ เผยข่าวปลอม บิดเบือน แชร์ซ่าบ่อยสุด เคี้ยวเม็ดมะละกอลูก รักษามะเรียง ครองแชมป์ ตามด้วยปรากฏการณ์อะฟี'ลิอัน โลกอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์ อย.แพ็คดีไฟเซอร์ กสทช. ระวังเบอร์โทร.ขอความร่วมมือประชาชนเช็กให้ชัวร์ก่อนแชร์ ช่วยเป็นหูเป็นตา แจ้งเบาะแส

อ่านต่อหน้า 4

น.ส.นพวรรณ หัวใจมั่น โฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฝ่ายการเมือง (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า ในรอบปี 2565 ภาพรวมผลการดำเนินการของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ตั้งแต่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2565 จากการรับแจ้งเบาะแสและติดตามการสนทนามนโลกออนไลน์เกี่ยวกับข่าวปลอม พบว่า มีข้อความข่าวที่ต้องคัดกรอง 517,965,417 ข้อความ หลังจากคัดกรองพบข้อความข่าวที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ 14,859 เรื่อง แบ่งเป็นหมวดหมู่กฎหมายรัฐ 3,772 เรื่อง ตามมาด้วย หมวดหมู่สุขภาพ 2,344 เรื่อง หมวดหมู่เศรษฐกิจ 634 เรื่อง และหมวดหมู่กัญชามีบัติ 450 เรื่อง

โดยข่าวปลอมและข่าวบิดเบือนที่มีการแชร์วนซ้ำบ่อยที่สุดรวม 10 ลำดับ ในรอบปี 2565 ได้แก่ อันดับ 1 เรื่อง เคี้ยวเม็ดมะละกอลูกแล้วกลืนโดยไม่ต้องกินน้ำตาม วันละ 3 เม็ด รักษามะเรียงระยะสุดท้ายเห็นผลใน 1 เดือน อันดับ 2 เรื่องปรากฏการณ์ APHELION (อะฟี'ลิอัน) โลกจะอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์ ระยะทาง 5 นาทีแสง หรือ 90,000,000 กิโลเมตร อันดับ 3 เรื่อง อย.แพ็คดี หลังไฟเซอร์ถูกบังคับให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลข้างเคียงของวัคซีน อันดับ 4 เรื่อง กสทช. โทร.แจ้งประชาชนขอระวังสัญญาณเบอร์โทรศัพท์ และจะติดแบล็กลิสต์ไม่สามารถเปิดเบอร์ใหม่ได้ อันดับ 5 เรื่องหากสแกน QR Code จากใบหน้าจ่ายสิ่งของส่งทางไปรษณีย์

สามารถถูกดูดเงินในบัญชีได้ อันดับ 6 เรื่องวันที่ 22-28 ส.ค.2565 จะเกิดพายุ 9 ลูกพร้อมกัน และล้อมประเทศไทยจนทำให้น้ำท่วมกรุงเทพฯ อันดับ 7 เรื่องยาพาราเซตามอลมีส่วนผสมของไวรัสเมคซูไป อันดับ 8 เรื่อง สธ. เตือนใช้หวัดใหญ่ครั้งนี้มีความร้ายแรงมาก ให้งดการเดินทางและกิจกรรมทุกประเภท อันดับ 9 เรื่องควรรหยุดฉีดวัคซีนโควิด 19 เพราะจะทำให้เสียชีวิตได้ อันดับ 10 เรื่องผลิตภัณฑ์ N DRO CARE MOUTH SPRAY ด้านไวรัสแบคทีเรียและเชื้อโรค ปกป้องใช้หวัด ลดการอักเสบและดักจับเชื้อไวรัสก่อนลงปอด

"ดีอีเอสขอให้ประชาชนในการทำงานร่วมกับรัฐบาล และศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เพื่อช่วยกันแก้ปัญหข่าวปลอม เมื่อได้รับข่าวสารข้อมูลผ่านโซเชียลควรตรวจสอบให้รอบด้าน เลือกเชื่อ เลือกแชร์ โดยขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข่าวปลอมต่างๆ ต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เพราะจะสร้างความตื่นตระหนก และความเสียหายต่อส่วนรวม" น.ส.นพวรรณกล่าว

ทั้งนี้ สามารถติดตามและแจ้งเบาะแสข่าวปลอมได้ผ่านช่องทางต่างๆ ของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ดังนี้ LINE @antifakenewscenter เว็บไซต์ <https://www.antifakenewscenter.com> ทวิตเตอร์ <https://twitter.com/AFNCThailand> และช่องทางโทรศัพท์โทร.สายด่วน GCC 1111 ต่อ 87.